

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO: TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

NGUYỄN MINH TÂM*

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào) vào tháng 1-2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước Lào.

ĐẠI HỘI XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra với sự tham gia của 768 đại biểu, đại diện cho 348.656 đảng viên Lào trong cả nước và 147 khách mời. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; nhìn lại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ VIII (giai đoạn 2016 - 2020), đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ IX (giai đoạn 2021 - 2025); xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đại hội có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng chất lượng mới, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và tiến

lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa”. Đây cũng là những nội dung rất quan trọng trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chứa đựng những tư tưởng, quan điểm chủ yếu của toàn bộ nội dung các văn kiện Đại hội, hàm chứa một thông điệp chính trị mạnh mẽ và lời kêu gọi hành động đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Lào.

Nội dung văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, bài bản, mang tính khoa học, có nhiều đổi mới về tư duy, có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, kiên định và sáng tạo, kế thừa và phát triển, là quá trình bổ sung và hoàn thiện đường lối của các kỳ Đại hội Đảng đề ra trước đây. Văn kiện tiếp tục khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Cay-xôn Phôm-vi-hản và truyền thống tốt đẹp của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm nền tảng tư tưởng lý luận, kim chỉ nam cho việc tổ chức và hoạt động của

* Vụ trưởng Vụ Lào - Cam-pu-chia, Ban Đối ngoại Trung ương

Đảng; kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, các văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng tổng kết một cách toàn diện những thành tựu đạt được, bên cạnh đó chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình trong thời gian tới và đề ra mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực nhằm xác định các khâu đột phá chiến lược để tiếp tục đưa đất nước Lào phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới. Đây thực sự là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Lào trong công cuộc đổi mới, góp phần bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược, đó là bảo vệ vững chắc Tổ quốc và giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng và phát triển chế độ dân chủ nhân dân theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội đoàn kết, thống nhất, dân chủ, công bằng và văn minh.

Nhìn lại những thành tựu quan trọng và nổi bật trong năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Lào

Trong năm năm qua, tình hình khu vực và thế giới vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, nhanh chóng, tình hình trong nước Lào cũng có những khó khăn nhất định, cùng với sự tiếp diễn của đại dịch COVID-19 trong năm 2020 và thiên tai nghiêm trọng xảy ra đã đặt ra cho Lào những thách thức và cơ hội đan xen. Song, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Lào đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để gặt hái được những thành tựu quan trọng, to lớn trên tất cả các lĩnh vực đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (năm 2016) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ VIII (giai đoạn 2016 - 2020), thể hiện qua việc:

Thứ nhất, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ

vững ổn định chính trị và thành quả cách mạng; hệ thống chính trị của Lào ngày càng được củng cố. Quốc phòng, an ninh tiếp tục thực hiện tích cực theo đường lối toàn dân, toàn diện và được củng cố ngày càng vững chắc về tổ chức, năng lực và hiệu quả. Kinh tế phát triển với tốc độ cao, liên tục, bình quân năm năm qua, tăng trưởng GDP đạt 5,8%, cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển dịch⁽¹⁾. Riêng năm 2020, mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nhưng Lào vẫn đạt mức tăng trưởng dương, hoàn thành nhiều dự án lớn về kết nối hạ tầng, có những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, giáo dục, khoa học, kỹ thuật... Đặc biệt, với sự nỗ lực của Đảng và Nhà nước Lào trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước trong đó có Việt Nam, số lượng người lây nhiễm bệnh ở Lào không nhiều. Đời sống của người dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.664 USD/năm; lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được Đảng, Nhà nước Lào quan tâm giải quyết, trong đó chú trọng vấn đề giảm nghèo cho người dân, phát triển nông thôn toàn diện gắn liền với thực hiện chính sách ba “xây”⁽²⁾, đến nay số lượng hộ nghèo giảm còn 5,16% số hộ gia đình trên cả nước. Công tác củng cố cơ quan quyền lực nhà nước ngày càng vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật, phù hợp với mục tiêu xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân trở thành nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Công tác quần chúng của Đảng được tổ chức triển khai gắn với việc vận động và huy động quần

(1) Tỷ trọng ngành nông nghiệp tăng 2,1%, chiếm 16,6% của GDP; công nghiệp tăng 9,1% chiếm 33% GDP; dịch vụ tăng 4,8% chiếm 39,5%; thuế và nhập khẩu tăng 5,2% chiếm 10,9% GDP

(2) Xây dựng tinh thành đơn vị chiến lược; xây dựng huyện thành đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng bản thành đơn vị phát triển

chúng tham gia phong trào giảm nghèo, phong trào bảo vệ và xây dựng đất nước.

Thứ hai, quan hệ đối ngoại là lĩnh vực đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như củng cố hòa bình, hữu nghị và hợp tác, vì sự phát triển ở khu vực và trên thế giới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Lào, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Đảng và Nhà nước Lào trên trường quốc tế. Tính đến nay, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có quan hệ với gần 140 chính đảng và có quan hệ ngoại giao với 143 nước trên thế giới, trong đó quan hệ với các nước đối tác chiến lược được phát huy ngày càng sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ ba, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được coi trọng cả về chính trị, tư tưởng, cách thức tổ chức và phương thức lãnh đạo; góp phần chủ động trong việc đề ra đường lối chính trị đúng đắn. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là lực lượng chính trị vững mạnh, lãnh đạo toàn xã hội tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược theo đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc và đã đạt được thành quả tích cực, tính đến nay, số lượng và chất lượng đảng viên ngày càng tăng lên, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có hơn 348.688 đảng viên, so với Đại hội X đã tăng lên hơn 80.000 đảng viên. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp cán bộ luôn được triển khai tích cực, có nhiều chuyển biến và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Có thể thấy, những thành tựu quan trọng và to lớn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc những thành quả của cách mạng mà còn tạo ra những xung lực mới thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong những năm tới, tiếp tục đưa đất nước Lào tiến lên theo con đường và mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà Đảng đã đề ra. Đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan

trọng nhất vẫn là ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Lào.

Qua thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là giai đoạn năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng đã chỉ rõ các hạn chế còn tồn tại trong từng lĩnh vực quốc phòng - an ninh; kinh tế, văn hóa - xã hội; tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ đảng viên; công tác quản chúng. Đồng thời, rút ra một số bài học quý báu, gồm: *Một là*, nâng cao năng lực và chất lượng trong công tác lãnh đạo của Đảng, cần giải quyết cả hai mặt, đó là bảo đảm xác định đúng nội dung nhiệm vụ chính trị trong tình hình thực tế và tính khả thi trong việc giải quyết vấn đề tổ chức, bố trí nhân sự, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý dựa trên pháp luật; *hai là*, trong vấn đề phát triển kinh tế của đất nước cần phải có sự phối hợp chặt chẽ. Phát triển cơ sở sản xuất và dịch vụ quy mô lớn cần có trọng điểm, xây dựng thành ngành và có sản phẩm mũi nhọn. Bảo đảm đời sống của người nông dân không ngừng được nâng cao, bảo đảm xây dựng nền kinh tế vững mạnh, tự chủ, người dân có của ăn, của để và giải quyết sự chênh lệch về thu nhập trong xã hội; *ba là*, bảo đảm phát triển nguồn nhân lực trên cả hai mặt: đáp ứng nhu cầu, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ và phát huy quyền lợi của công dân, giá trị con người và sự văn minh về tinh thần của người dân Lào. Đây chính là một phân quan trọng góp phần phát triển xã hội của chế độ dân chủ nhân dân; *bốn là*, trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, kế hoạch và chương trình phát triển của Nhà nước ở mỗi cấp cần dựa trên cơ sở kết hợp giữa bảo đảm việc quyết định vấn đề thực tiễn theo hình thức tập thể, nhất là đối với vấn đề căn bản và nhạy cảm trong từng lĩnh vực công việc với việc đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành vững mạnh của người đứng đầu ở từng cấp, góp

phần thúc đẩy các phong trào và hoạt động đi theo đúng hướng, liên tục, mạnh mẽ và đạt được mục tiêu đề ra.

Tầm nhìn và định hướng phát triển trong năm năm tới của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Trên cơ sở dự báo về tình hình thế giới, khu vực và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề hơn trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào xác định những phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện để tiến lên chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền, giữ vững ổn định chính trị và an ninh xã hội; coi công tác quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ cơ bản và tiên phong, tiếp tục thực hiện đường lối quốc phòng - an ninh toàn dân; tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với quân đội; xây dựng lực lượng quân đội trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, hiện đại.

Thứ hai, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, xây dựng ngành sản xuất mũi nhọn và dịch vụ vững mạnh, bảo đảm sự phát triển bền vững và tự chủ; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước chủ chốt; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã, dịch vụ, ngành, nghề truyền thống; giải quyết các khó khăn về ngân sách tài chính và nợ công; sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý; phát triển doanh nghiệp trong nước; củng cố, tạo sự ổn định về ngân sách nhà nước và tạo sự vững mạnh trong quản lý tiền tệ; tạo chuyển biến cơ bản và mạnh mẽ trong việc thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài; tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và hệ thống công trình công cộng trọng điểm ở nông thôn; quản lý và phát triển đô thị vững mạnh; tăng cường bảo vệ và giải quyết các vấn đề về môi trường.

Thứ ba, phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực, xây dựng xã hội do nhân dân làm chủ, dân chủ, bình đẳng và công bằng, theo đó phát triển con người đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới là nhiệm vụ hàng đầu; nâng cao tinh thần làm chủ đất nước của người dân, xây dựng xã hội dân chủ, bình đẳng và công bằng; phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc và không ngừng phát triển văn minh tinh thần; cung ứng lao động có tay nghề cao; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tay nghề, nâng cao đời sống, phúc lợi xã hội và dịch vụ y tế cho người dân.

Thứ tư, củng cố vững mạnh và hiệu quả hệ thống tổ chức, bộ máy và cơ chế hoạt động của các cơ quan nhà nước; nâng cao vai trò, chất lượng và năng lực của Quốc hội; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan; kiện toàn bộ máy hành chính các cấp, tinh giản công chức; tạo sự minh bạch trong trình tự tổ tụng tư pháp; xây dựng và sửa đổi luật, các văn bản dưới luật thành hệ thống tinh gọn; nâng cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước và xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ năm, tăng cường công tác mặt trận và công tác quần chúng của Đảng, đáp ứng việc triển khai đường lối của Đảng về xây dựng khối đoàn kết, thống nhất toàn dân; tích cực hoạt động đối ngoại nhân dân, khuyến khích người dân Lào ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước; nâng cao ý thức, năng lực lý luận chính trị cho nhân dân, huy động mọi sức lực, trí tuệ, ý chí và các nguồn lực khác nhau trong xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ sáu, tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị, hợp tác để phát triển và lấy ngoại giao phòng ngừa là phương hướng quan trọng. Trên cơ sở đó, Lào tiếp tục triển khai quan hệ hợp tác đa dạng hóa, đa phương hóa, đa cấp độ quan hệ giữa nhà nước với nhà nước, giữa Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với các chính đảng trên thế giới trên cơ sở tôn

trọng độc lập, chủ quyền, đôi bên cùng có lợi; tăng cường tính chủ động trong việc tổ chức thực hiện các thỏa thuận hợp tác với các nước đối tác chiến lược. Đặc biệt đối với Việt Nam, tiếp tục phát huy “mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện” đi vào chiều sâu, phân đầu đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại tương xứng với quan hệ hợp tác về chính trị và an ninh. Phát huy mối quan hệ truyền thống đối tác chiến lược toàn diện, ổn định lâu dài với Trung Quốc gắn với việc tổ chức thực hiện kế hoạch tổng thể đối tác Lào - Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường quan hệ hợp tác với Nga vì lợi ích kinh tế, sự ổn định và phát huy truyền thống quan hệ của nhân dân hai nước; duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước láng giềng, đồng thời tiếp tục giải quyết các tranh chấp hoặc bất đồng thông qua đàm phán, tránh đối đầu và xung đột vũ trang, duy trì và tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư rộng rãi với các nước. Tiếp tục hoạt động tích cực với tư cách là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Cộng đồng ASEAN nhằm mở rộng các mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực với các nước thành viên khác; đồng thời, mở rộng hợp tác với các nước đối thoại của ASEAN để gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung thống nhất các hoạt động đối ngoại, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại với công tác quốc phòng, an ninh, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo của người dân, đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác và viện trợ của nước ngoài có hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho đất nước.

Thứ bảy, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết khắc phục dứt điểm hạn chế, yếu kém trong nội bộ Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo vững chắc của tổ chức đảng các cấp; kiện toàn hệ thống chính trị mà Đảng là

nòng cốt; bảo đảm ổn định chính trị, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiện đại và hiệu quả; kiên định quan điểm cơ bản của Đảng về việc tạo sự chuyển biến trong tư duy, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng và lý luận của Đảng; tiếp tục xây dựng vững mạnh tổ chức đảng các cấp và nâng cao chất lượng đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa việc tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng với sự chủ động sáng tạo của đảng bộ trên từng lĩnh vực và từng cấp trong việc tổ chức triển khai các nghị quyết của Đảng; tăng cường giám sát và kiên quyết giải quyết các hiện tượng tiêu cực trong nội bộ Đảng.

Thứ tám, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc trong công tác cán bộ; xây dựng và quy hoạch cán bộ kế cận thành hệ thống; quản lý và tổ chức đội ngũ cán bộ kế cận bảo đảm cơ cấu tỷ lệ nữ, dân tộc, lĩnh vực hoạt động đa dạng; tổ chức tuyển chọn, quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí cán bộ phù hợp với nguyên tắc cơ bản, sự quản lý trực tiếp và tuyệt đối của các cấp ủy đảng, bảo đảm khách quan, minh bạch; tích cực hoàn thiện chế độ, chính sách và phúc lợi xã hội một cách phù hợp; thực hiện nghiêm chế độ quản lý giám sát và các biện pháp về kỷ luật đối với cán bộ; thay đổi quan điểm hoặc thói quen coi nguồn gốc quê quán hoặc đặc điểm dân tộc là điều kiện ưu tiên trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ IX (giai đoạn 2021 - 2025), Đại hội đã thông qua ba định hướng, đó là đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và triển khai chiến lược phát triển xanh; sáu mục tiêu lớn, cụ thể: *Một là*, đưa nền kinh tế quốc dân tăng trưởng liên tục, có chất lượng, ổn định và bền vững, thu nhập bình quân đầu người (GDP) tăng 4% trở lên, phân đầu thu ngân sách thấp nhất đạt 169.000 tỷ Kíp (tương đương 15,3% GDP); chi ngân sách không quá 190.000 tỷ Kíp (tương đương

17,2% GDP, trong đó chi thường xuyên là 130.000 tỷ Kíp và chi cho đầu tư khoảng 60.000 tỷ Kíp); giữ thâm hụt ngân sách ở mức 2%, tỷ lệ lạm phát không quá 6%; huy động nguồn tiền đầu tư khoảng 206.811 tỷ Kíp (tương đương 19,6% GDP); cơ cấu nền kinh tế phân đầu đến năm 2025: nông nghiệp chiếm 15,3%; công nghiệp chiếm 32,3% và dịch vụ chiếm 42,3%; *hai là*, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển, có khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao hiệu quả và tạo giá trị gia tăng trong sản xuất và dịch vụ; *ba là*, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân (phân đầu thu nhập bình quân đầu người vào năm 2025 đạt 2.877 USD/năm; *bốn là*, có sự cân đối trong bảo vệ môi trường và giảm thiểu nguy cơ từ thiên tai; *năm là*, xây dựng kết cấu hạ tầng vững mạnh, tận dụng thế mạnh, cơ hội từ vị trí địa lý của đất nước, chủ động tham gia hợp tác và hội nhập với khu vực và thế giới; *sáu là*, quản lý, điều hành nhà nước có hiệu quả, bình đẳng xã hội, công bằng và được bảo vệ nghiêm minh bằng pháp luật.

Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng khóa XI, Đại hội đã thông qua 15 chương, 64 điều để phù hợp với các nội dung Báo cáo chính trị bảo đảm tinh thần đổi mới trên một số lĩnh vực, như: Tăng cường công tác kiểm tra và bảo vệ Đảng để phát huy ưu điểm, phát hiện những điểm hạn chế, yếu kém để giải quyết và ngăn chặn kịp thời; xây dựng cơ chế, hình thức để người dân tham gia giám sát kiểm tra và bồi dưỡng đảng viên; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn mới tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Đại hội đã bầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội là Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gồm 71 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 10 đồng chí Ủy viên dự khuyết

Trung ương Đảng khóa XI. Kết quả bầu cử đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra và tuân thủ đúng Quy chế bầu cử của Đại hội. Công tác nhân sự được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ và khoa học. Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là các cán bộ tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 đồng chí; Ban Bí thư Trung ương gồm 9 đồng chí; Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương và sáu Phó Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny được bầu làm Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Khăm-phăn Phôm-ma-thất được bầu làm Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Có thể thấy, Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các chính đảng, lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế. Các cá nhân và bạn bè quốc tế đã gửi thư chúc mừng tới Đại hội XI và Tổng Bí thư Thoong-lun Xi-xu-lít. Điều này thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Đảng, đất nước và nhân dân Lào, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Lào, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Với những đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra, chúng ta tin tưởng trong thời gian tới, đất nước Lào sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. □